

ที่ มสช. ๐๐๔๘/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนโยบายสุขภาพไทย”

เรียน ผู้อำนวยการ, ผู้บริหารส่วนงานวิจัย มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัยทั่วประเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) กำหนดการ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานชื่อ Convergence of Digital Health Platforms and Health Information System Implementation in Thailand (ConvergeDH) ให้ดำเนินโครงการวิจัยในหัวข้อ **“ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนโยบายในประเทศไทย หรือ Open Data Catalytic Initiative for Research and Policy Support in Thailand”** เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความท้าทาย และโอกาส เพื่อนำเสนอขึ้นเป็นข้อเสนอทางนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพนำไปสู่การใช้ข้อมูลเปิดด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย

จากการดำเนินงานของโครงการวิจัยในปีที่ ๑ ค้นพบว่า การที่ประเทศไทยจะสามารถมีข้อมูลเปิดเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการพิจารณาประเด็นที่สำคัญและหาทางออกร่วมกัน อาทิ ด้านทรัพยากร เช่น การขาดแคลนบุคลากรและแหล่งสนับสนุนเงินทุน ด้านเทคนิค เช่น การขาดคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูล ด้านกฎหมาย เช่น ความไม่แน่ชัดของการครอบครองข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการเมือง เช่น การขาดสถานะการเป็นผู้นำและการไม่พิจารณาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ขององค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของงาน ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพัฒนาสุขภาพให้แก่สาธารณสุขชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ ที่อาจนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสุขภาพในประเทศไทย มสช. จึงได้กำหนดจัด **“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนโยบายสุขภาพไทย”** ขึ้นในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. **ในรูปแบบออนไลน์** (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

มสช. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์/ส่งจดหมายเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือที่สนใจในประเด็นการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัย เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุทธิกานต์ ชุณหะวัณ)

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนาคณาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

